

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 23 ม.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง พลังงาน

## กางที่สปก.ทำพลังงาน

โปสทูเดย์ - ส.ป.ก.ระบุ ผลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง ส.ป.ก.เดินหน้าใช้ที่ดินพัฒนาพลังงานทางเลือก แร่ปิโตรเลียม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อต้นเดือน ม.ค. 2561 ได้รับความเห็นชอบหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ให้มีการแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 31/2560 เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนการอนุญาตของ ส.ป.ก.ที่ให้เอกชนเข้าไปดำเนินการด้านพลังงานในที่ดิน ส.ป.ก. ทั้งนี้ ผลสรุปการหารือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีว่า ส.ป.ก.ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงที่ออกตามคำสั่ง คสช.ที่ 31/2560 ตามที่ กสม.ตั้งข้อสังเกต และให้ดำเนินการด้านการอนุญาตการใช้พลังงานและประโยชน์สาธารณะต่อไป

นายสุรจิตต์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า คำสั่ง 31/2560 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และเนื้อหายังได้คำนึงถึงหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ที่ต้องให้ความยินยอมกรณีที่ดินเอกชนแต่ละรายจะขอใช้พื้นที่ โดยที่ไม่ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิของบุคคล นอกจากนั้นร่างกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับประเด็นที่ กสม.ได้เสนอให้มีการทบทวนคำสั่ง คสช.และกฎกระทรวงในประเด็นว่าก่อนให้การยินยอมหรือให้เอกชนเข้าทำประโยชน์ต้องกำหนด

ให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและควรชะลอการบังคับใช้ไปก่อนที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ เนื่องจากมีกฎหมายอื่นมารองรับอยู่แล้วในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ซ้ำซ้อน

“เรื่องดังกล่าวสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอหนังสือเข้าทำประโยชน์ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560 จะไปจบประมาณเดือน มี.ค. 2561 ซึ่งเป็นเอกชนรายเดิม แต่จะอนุญาตทุกรายหรือไม่ต้องรอให้การยื่นคำขอแล้วเสร็จก่อน” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 31/2560 มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนการอนุญาตให้เอกชนเข้าไปดำเนินการด้านพลังงานในที่ดิน ส.ป.ก. ต่อมา กสม.ได้มีข้อเสนอให้แก้ไขคำสั่งในบางส่วนที่อาจจะเมิดต่อสิทธิในที่ดินของเกษตรกร ■